

## การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือแจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเงินทดแทน ตามความใน มาตรา 4(4) แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

### วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม

1. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าทำงานใหม่ และกรณีลูกจ้างประจำแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้การเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงานแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1. กรณีไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน โดยยื่น

- แบบหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)

- แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)

- แบบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ประกันตน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

1.2. กรณีรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาแล้วเข้าทำงาน ให้การเจ้าหน้าที่ ของแต่ละส่วนงานแจ้งการ รับพนักงานเข้าทำงานโดยใช้แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)

2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

3. ให้การเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงานแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน หรือวันที่ลูกจ้างประจำแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ มิฉะนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

### การแจ้งการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน

กรณีที่มิใช่พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน ให้การเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน แจ้งการการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน ให้ยื่นแบบ สปส. 6-09 ตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

## การแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเท็จจริงผู้ประกันตน

กรณีผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล หรือข้อมูลสถานภาพครอบครัว และข้อมูลจำนวนบุตร ให้ใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเท็จจริงผู้ประกันตน ใหยื่นแบบ สปส.6-10

## การแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเท็จจริงนายจ้าง

กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนชื่อกิจการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพิ่มหรือยกเลิกสาขา หยุุดกิจการชั่วคราว หรือเลิกกิจการ ฯลฯ ให้การเจ้าหน้าที่ ของแต่ละส่วนงาน แจ้งโดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเท็จจริงนายจ้าง ใหยื่นแบบ สปส. 6-15

## กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ให้การเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน แจ้งการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน ใหยื่นแบบ สปส. 6-09 ตั้งแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ได้กลับจากลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตามปกติ การเจ้าหน้าที่ต้องยื่นแบบแจ้งบุคคลนั้นเข้าเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พนักงานนั้นกลับเข้าทำงานและได้รับค่าจ้าง

มิฉะนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมายเหตุ กรณีศูนย์ หรือโครงการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมด้วยตนเอง โดยไม่อยู่ภายใต้สาขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำหนดไว้ สำนักงานประกันสังคม จะต้องให้หน่วยงานนั้น ๆ เข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน และศูนย์ หรือโครงการ ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงกรณีข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกฎหมายกองทุนประกันสังคมเอง